

โครงการสร้างระบบการดูแลผู้ป่วยตามหลักศาสนาพุทธ เวชภาวนา ศิลานธรรม
จัดโดย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒ (ศปช.) และ กลุ่มอาสาศิลปินธรรม
วันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ที่ศูนย์การแพทย์ชลประทาน

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ศปช.) ตระหนักถึง
ความสำคัญของการบูรณาการหลักการทางศาสนาเข้ามาเยียวยา ดูแลฟื้นฟูจิตใจให้กับญาติ ครอบครัว
ตลอดจนผู้ป่วย ที่เป็นผู้ได้รับความทุกข์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

โครงการศิลปินธรรมเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากแนวคิดของกลุ่มพระนิสิตจิตอาสา สาขาวิชาชีวิตและ
ความตาย ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ถึง ปัจจุบัน ที่เข้ามา
เรียนรู้วิถีแห่งการเยียวยาผู้ป่วยและญาติมิตรด้วยหวังให้ผู้ป่วยได้ผ่อนคลายจากความทุกข์และความ
เจ็บปวด ตามหลักวิชาการให้การปรึกษาแนวพุทธ อันเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมร่วมกับ
การรักษาทางการแพทย์ ด้วยการเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติแบบข้างเตียง การจัดกิจกรรมกลุ่ม
เพื่อให้การปรึกษาสร้างขวัญกำลังใจ แนะนำการวางท่าที่ต่อความเจ็บไข้และชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักพุทธ
ธรรม

พระภิกษุสงฆ์อาสาศิลปินธรรม จำนวน 30 รูปที่เคยผ่านการอบรมในหลักสูตรเยียวยาใจด้วยธรรมะ
รุ่นที่ 1-3 ซึ่งมีความสนใจและมีจิตอาสาเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมดูแล เยียวยา ผู้ป่วยและครอบครัวด้วย
หลักธรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรในลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่าง พระอาสาศิลปินธรรม
และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในการปฏิบัติงานเพื่อเยียวยาผู้ป่วยและครอบครัว

เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักสูตรที่มีคุณภาพ และเป็นโครงการนำร่องให้เกิดการนำหลักสูตรไปขยายผลเพื่อ
เพิ่มองค์ความรู้แบบบูรณาการให้แก่กลุ่มพระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศที่นำหลักธรรมเพื่อสนับสนุนสุขภาวะที่ดี
ให้แก่ประชาชน

สรุปผลการดำเนินโครงการ

สามารถสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรในลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่าง พระอาสาศิลปิน
ธรรมและบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในการปฏิบัติงานเพื่อเยียวยาผู้ป่วยและครอบครัวได้สำเร็จ

ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพ และเป็นโครงการนำร่องให้เกิดการนำหลักสูตรไปขยายผลเพื่อเพิ่มองค์
ความรู้แบบบูรณาการให้แก่กลุ่มพระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศที่นำหลักธรรมเพื่อสนับสนุนสุขภาวะที่ดีให้แก่
ประชาชน

การฝึกอบรมเป็นนำประสบการณ์ที่เคยปฏิบัติงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนร่วมกัน ทำให้เกิดการพัฒนากับกลุ่มพระอาสาศึลานธรรม ที่เข้าอบรม ในลักษณะบูรณาการร่วมกันกับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในการปฏิบัติงานเพื่อเเยียวยาผู้ป่วยได้มีคุณภาพมากขึ้น

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จะทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Training of Trainers (TOT) “เวชภาวนา คิลานธรรม” เป็นโมเดลต้นแบบ ให้ผู้สนใจศึกษา มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้กับพระสงฆ์ที่มีความต้องการนำไปปฏิบัติกับโรงพยาบาลอื่นๆ /โรงพยาบาลเครือข่าย ได้รับทราบ หากสนใจจะทำโครงการดังกล่าว ศปช.ร่วมกับกลุ่มพระคิลานธรรมจะช่วยให้คำปรึกษาและเป็นทีปรึกษาให้

